



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๑๘๒

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
 ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-๑๙/ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรอพบติดต่อไปเท่านั้น	matichon, mgronline, innnews, tnonthailand js๑๐๐, fm๙๑bkk, facebook.com/fm๙๑ trafficpro	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ว่า สำนักอนามัย (สนอ.) และสำนักการแพทย์ (สนพ.) ได้รายงานการเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของ กทม. ระยะแรกในเดือน มี.ค. สัปดาห์ที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ๖ เขตเสี่ยง รวม ๓,๒๗๘ คน สำหรับสถานที่ให้บริการฉีดคือ โรงพยาบาลต้นสังกัดของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย สัปดาห์ที่ ๒ กลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ ๖ เขตเสี่ยง สถานที่ฉีดวัคซีนคือโรงพยาบาลสังกัด สนพ. ๓ แห่ง สัปดาห์ที่ ๓ - ๕ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ๑๖ แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ แห่ง ในพื้นที่ ๖ เขตเสี่ยง โดยจะรับบริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลสังกัด สนพ. ๓ แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน ๑๒ แห่ง</p> <p>- สำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ขอให้รอรับการติดต่อกลับจากสถานพยาบาลที่รักษาอยู่เท่านั้น เนื่องจากโรงพยาบาลจะเป็นหน่วยงานที่ส่งข้อมูลของผู้ป่วยที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับวัคซีนเข้าสู่ระบบของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้มารับการฉีดวัคซีนอีกครั้ง ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติอายุ ๑๘ - ๕๙ ปี และประสงค์จะรับวัคซีน ในขณะนี้ยังไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาขอให้ออกการประกาศจาก สธ. ก่อน</p> <p>- ที่ประชุมมอบหมายให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการเข้ารับวัคซีน เพื่อลดความกังวลและตอบข้อสงสัยของประชาชน รวมถึงให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปอย่างมีระบบ ไม่ให้เกิดความแออัดในสถานพยาบาล ซึ่งจะเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>ด้านบวก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมความพร้อมรองรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ - ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-๑๙ เพื่อลดความกังวลของประชาชน 	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แผนและเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงกระบวนการเข้ารับวัคซีน และการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๒	กำชับเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก	ข่าวสด, matichon, fm๙๑bkk, facebook.com/fm๙๑ trafficpro	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานว่า จากการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชน เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก กทม.ได้กำหนดให้สำรวจพื้นที่เพื่อขุดลอกคลองและวางแผนผันน้ำมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำนา เนื่องจากเกษตรกรที่ทำนาช่วงนี้ข้าวอยู่ในระยะออกรวง เพื่อให้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง และเขตคลองสามวา รวม ๑๔๗,๙๗๕ ไร่ หากในอนาคต กทม.ขุดลอกคลองตามแผนที่ดำเนินการไว้ในพื้นที่เขตลาดกระบังครบถ้วน รวมถึงก่อสร้างทำนบชั่วคราว ตั้งเครื่องสูบน้ำสองจุดบริเวณปากคลองเจ๊กและคลองลำพะองเพื่อผันน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณแขวงทับยาว จะช่วยให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรได้อีกประมาณ ๓,๙๕๐ ไร่ ถือเป็นความช่วยเหลือให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งดำเนินมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งความคืบหน้าการขุดลอกคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกเพื่อผันน้ำและกักเก็บน้ำให้เกษตรกรใช้ทำนา พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด
๓	กำชับ ๕๐ เขตตรวจสอบการคืนพื้นที่หลังปรับปรุงทางเท้าให้อยู่ในสภาพเดิม	ข่าวสด แนวหน้า naewna	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานว่า ได้กำชับ ๖ กลุ่มเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ปัญหาทางเท้าชำรุดที่เกิดจากหน่วยงานสาธารณูปโภคเข้าชุดหรือถอนทางเท้าเพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกขออนุญาตดำเนินการหลายหน่วยงาน โดยเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วต้องคืนพื้นที่ให้มีสภาพเหมือนเดิม ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ผอ.เขตตรวจพื้นที่และกำชับหน่วยงานสาธารณูปโภคดำเนินการคืนพื้นที่ให้เรียบร้อยพร้อมรายงานใน ๑๕ วัน ส่วนกรณีหน่วยงานใดที่ชุดหรือทางเท้าโดยไม่ได้ขออนุญาตให้แจ้งความดำเนินคดี ส่วนหน่วยงาน กทม.หากทำไม่เรียบร้อยให้เร่งปรับปรุงแก้ไขและรายงานใน ๑๕ วันเช่นกัน โดยให้ รบ.กทม. และผู้บริหารที่ดูแล ๖ กลุ่มเขต ตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด - นอกจากนี้ สำนักงานโยธาได้ตรวจสอบการก่อสร้างทางสาธารณะทั้งผิวจราจรและทางเท้า ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่ง กทม.เป็นหน่วยงานที่พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างได้โดยมีเงื่อนไขและมาตรการที่ใช้ควบคุม หากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขและมาตรการที่กำหนดไว้ กทม.จะระงับการก่อสร้างโครงการ ขณะเดียวกัน ยังเพิ่ม	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจติดตามพร้อมกำชับหน่วยงานของ กทม.และหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ขออนุญาตขุดทางเท้าให้ดำเนินการคืนพื้นที่ให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรแก่ประชาชน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามแผนตรวจติดตามการขออนุญาตขุดทางเท้าของหน่วยงานสาธารณูปโภคให้คืนพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมถึง การเข้มงวดมาตรการตรวจสอบการก่อสร้างบนทางสาธารณะ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยขณะก่อสร้าง ประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ติดตั้งป้ายสัญญาณป้องกันอันตรายให้ประชาชนมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยติดตั้งในระยะก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างในทุกโครงการ</p>		
๔	พัฒนาปรับปรุงสนามฟุตบอลใต้สะพานสาทร	mgronline	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุ กทม.ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนกลุ่ม “ยังธน” พัฒนาปรับปรุงสนามฟุตบอลใต้สะพานสาทรให้มีความปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุม ทั้งนี้ สนามฟุตบอลดังกล่าวอยู่นอกเขตสวนสาทร ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบและขาดการดูแลมานาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนหลายหน่วยงาน จนกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น เพราะไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเป็นที่มืดเปลี่ยว กลุ่ม “ยังธน” จึงเป็นตัวแทนประสานมายังหน่วยงานภาครัฐด้วยขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อนำเงินที่ระดมทุนได้จากการแข่งขันมาช่วยปรับปรุงสนาม และเมื่อสำนักงานเขตคลองสานได้รับการประสานงานก็เร่งดำเนินการแก้ไขทันที โดยกำหนดลงพื้นที่พร้อมกับทีมงานโฆษกของ กทม. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จจากการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน</p>	<p>ด้านบวก - บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาปรับปรุงสนามฟุตบอลใต้สะพานสาทรให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย มีความปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุม</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการปรับปรุงสนามฟุตบอลใต้สะพานสาทร แลแผนการสำรวจพื้นที่ลานกีฬาในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อบูรณาการกับทุกภาคส่วนปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ไม่มีมืดเปลี่ยวและกลายเป็นแหล่งมั่วสุม</p>
๕	แนววิธีดูแลรักษาสุขภาพลดเสี่ยงโรคจากอากาศร้อน	แนวหน้า, naewna	<p>- นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน พ.ค.๖๔ โดยในเวลากลางวันจะมีอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ ๓๕ องศาเซลเซียสขึ้นไปว่า สนอ.ได้ส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ สังเกตอาการของโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อน อาทิ ฮีทสโตรก อูจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย ซึ่งโรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อนส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยจาก ๔ กลุ่มโรค ได้แก่ ทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ตาอักเสบ และผิวหนังอักเสบ ตลอดจนโรคติดต่อที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ไข้เลือดออก พิชสูนซ์บ้า</p> <p>- นอกจากนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง ๖๙ แห่งยังบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประชาชนสร้างสุขนิสัยที่ได้อย่างเคร่งครัด ล้างมือบ่อย ๆ</p>	<p>ด้านบวก - ส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพ และรักษาสุขภาพในช่วงฤดูร้อน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ข้อแนะนำการดูแลสุขภาพ และรักษาสุขภาพในช่วงฤดูร้อนให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ อาหารค้างมือควรเก็บในตู้เย็นหรือเก็บมิดชิด และต้องอุ่นก่อนรับประทาน ดื่มน้ำสะอาดน้ำต้มสุก หรือน้ำบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย นำสุนัขและแมวที่เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดทุกปี		
๖	จัดเทศกาล ดูแลความปลอดภัย ทางข้าม หน้าโรงเรียน	เดลินิวส์	- นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผอ.สำนักเทศกาล (สนท.) กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์ ตั้งข้อสังเกตผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่จอดรถให้คนข้ามบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลาย จึงควรบังคับใช้กฎหมายควบคุมไปกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และวินัยจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนว่า การจอดรถทับทางข้ามถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจร ทั้งนี้ สนท. ร่วมกับสำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่เทศกาลช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางข้ามบริเวณพื้นที่ชุมชน หน้าโรงเรียนช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนมีโครงการเทศกาล School Care ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่เทศกาลอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ๗๙๗ แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด กทม. ๓๙๑ แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๑๑๕ แห่ง และโรงเรียนเอกชน ๒๙๑ แห่ง	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินโครงการเทศกาล School Care ยกระดับการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักเทศกาล สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการเทศกาล School Care ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
๗	กทม. เตรียมหาหรือ จัดงาน สงกรานต์ แบบ New Normal	ch๗	- นายสมบูรณ์ หอมมาน ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) กทม. กล่าวกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เตรียมผ่อนคลายมาตรการโควิด-๑๙ และอาจอนุญาตให้จัดงานสงกรานต์ในเดือน เม.ย.นี้ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างวางรูปแบบการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของ กทม. แบบ New Normal เช่น ลดจำนวนผู้ร่วมงานพิธีสงฆ์, ปรับเวลาปิดเล่นน้ำสงกรานต์เร็วขึ้น ๒ ชั่วโมง จากเวลา ๒๒.๐๐ น. เป็น เวลา ๒๐.๐๐ น. รวมถึงกำหนดจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออัดจนเกินไป ซึ่งแนวทางต่าง ๆ จะนำเข้าประชุมหารือกับคณะผู้บริหาร กทม.อีกครั้งในสัปดาห์หน้า	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมพร้อมกำหนดแผน และวางแนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของ กทม. แบบ New Normal	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของ กทม.แบบ New Normal หากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายให้จัดงานสงกรานต์ได้
๘	เตรียม ติดตั้งการ์ด โรลเลอร์	news-town	- นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. กล่าวกรณีคณะอนุกรรมการสาขาป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ระบุที่ผ่านมา	<u>ด้านบวก</u> - ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยตลอดแนวโค้ง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>ริมทางเท้า ถ.รัชดาฯ ฝั่งขาเข้า</p>		<p>ได้เสนอให้ กทม.ติดตั้งการ์ดเรลแบบแบ่งคอนกรีตตลอดแนวโค้งริมทางเท้า ถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า เพื่อลดความรุนแรงจากแรงกระแทกหากเกิดอุบัติเหตุ การติดตั้งการ์ดเรลแบบแบ่งคอนกรีตดังกล่าวจะทำให้บังคับทัศนวิสัยของผู้ที่ขับรถออกจากซอยสู่ถนนรัชดาภิเษก รวมทั้งมีข้อจำกัดในการติดตั้ง เช่น เสาไฟฟ้า สจส.จึงได้ติดตั้งการ์ดโรลเลอร์ ซึ่งไม่บังคับทัศนวิสัยและใช้พื้นที่ไม่มาก นอกจากนี้ ยังทำเครื่องหมายบนพื้นทาง เช่น ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ตีเส้นชะลอความเร็ว ข้อความจำกัดความเร็วบนพื้นทาง วัสดุฉาบเคลือบผิว เพื่อป้องกันการลื่นไถล ขณะเดียวกันได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยและวิสัยทัศน์ในการมองเห็น เช่น ลูกแก้วสะท้อนแสง ป้ายเตือนทางโค้ง ลูกกลิ้งกันอันตราย ราวเหล็ก ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วประมาณ ๘๐%</p> <p>- นายไพฑูริ ชันแก้ว ผอ.สำนักงานโยธา (สนย.) กทม. กล่าวหลังตรวจสอบพื้นที่บริเวณโค้งศาลาอาญา ถนนรัชดาภิเษก ร่วมกับ วสท. ว่า ปัจจัยหลัก การเกิดอุบัติเหตุมาจากการขับซึ่รถเกินกว่าความเร็วที่กฎหมายกำหนด กทม. ได้มีมาตรการลดอุบัติเหตุและความรุนแรงตามแผนระยะเร่งด่วน โดยติดตั้งอุปกรณ์ลดความรุนแรงกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งปรับปรุงผิวจราจรและลด การลื่นไถลบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกหน้าศาล และปรับปรุงทางเท้าทั้งสองฝั่ง ส่วนแผนระยะกลางจะดำเนินการปรับปรุงกายภาพถนน และแผนระยะยาว จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์วินัยจราจรและการจำกัดความเร็วตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งออกข้อบังคับการจราจรและกำหนด มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>- นายอาทิตย์ ศรีทอง ผอ.เขตจตุจักร กทม.กล่าวว่า สำนักงานเขตจตุจักรได้ จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ (Best) ดำเนินการแก้ไขหากพบผิวจราจรหรือทางเท้า และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยชำรุด รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม ตัดแต่งต้นไม้ กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข อย่างเร่งด่วน</p>	<p>ริมทางเท้าถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า เพื่อความปลอดภัย ของประชาชนในการสัญจร</p> <p>- มาตรการลดอุบัติเหตุและ ความรุนแรงของการเกิด อุบัติเหตุบริเวณโค้งศาลาอาญา ถนนรัชดาภิเษก</p>	<p>การติดตั้งการ์ดโรลเลอร์ ตลอดแนวโค้งริมทางเท้า ถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า รวมทั้งรณรงค์วินัยจราจร และจำกัดความเร็วตาม กฎหมายกำหนดอย่าง ต่อเนื่อง</p>
๙	<p>กรมธนารักษ์ ขยายสิทธิ ข้าราชการ จองโครงการ</p>	<p>ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, dailynews, trueid, khaosod, thansettakij, bangkokbiznews</p>	<p>- นายยุทธนา หยิมการณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปลายเดือน มี.ค.๖๔ จะเปิดให้ข้าราชการจองโครงการสวัสดิการที่พักอาศัย ของข้าราชการในที่ราชพัสดุประจำปี ๖๔ จำนวน ๑๒ แปลง ๑,๕๐๐ ห้อง โดยแบ่งเป็นในกรุงเทพฯ ย่านสุขุมวิท ๑ แปลง สร้างเป็นคอนโดมิเนียมสูง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ข้าราชการ กทม.ได้รับสิทธิ เข้าร่วมโครงการสวัสดิการ ที่พักอาศัยของข้าราชการใน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การขยาย สิทธิให้ข้าราชการ กทม.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	สวัสดิการที่พนักงาน		๒๘ ชั้น จำนวน ๖๕๐ ห้อง และต่างจังหวัด ๑๑ แปลง ประกอบด้วย เชียงราย นครนายก อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี นครราชสีมา และจันทบุรี สร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง ๗ ชั้น จำนวน ๗๖ ห้อง ซึ่งในปีนี้ได้ขยายสิทธิให้ข้าราชการประเภทอื่นเข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่พนักงานของข้าราชการเพิ่ม จากเดิมให้สิทธิเฉพาะข้าราชการ พลเรือน อาทิจ ้าราชการครู ทหาร ตำรวจ อัยการ เจ้าหน้าที่ศาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร และข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ที่ราชพัสดุประจำปี ๖๔	เข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่พนักงานของข้าราชการในที่ราชพัสดุประจำปี ๖๔

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์